



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๔ มูลค่าข่าว ๕๔,๕๘๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.อ.ไฟเขียวแสดงออกทางการเมือง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ได้ออกประกาศ ม.อ. เรื่องการใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถือ เป็นการขาดงานและขาดเรียน ว่าสถานการณ์ความ ชัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และต่าง จังหวัด ได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรง มีแนวโน้มอาจ ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เพื่อสนับสนุน การมีส่วนร่วม และการแสดงออกทางการเมืองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ในการนี้ หากบุคลากรและนักศึกษาประสงค์ จะใช้สิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ กระทำได้ ไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน ยกเว้นผู้ที่ต้อง ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ ป่วย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคฉุกเฉิน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย จะ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามความ เหมาะสม

“ม.อ.ได้พิจารณาแล้วว่า หากปิดมหาวิทยาลัย จะเกิดความเสียหายมากกว่า ดังนั้น จึงเปิดให้

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ ฝาวยใด ให้แสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระ” นายชูศักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นวันที่ 23 มกราคม ในส่วนของการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ บางเขน ยังคงตามตารางสอนเดิม ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทุกวัน ส่วนมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ได้เปิดเรียนเป็นปกติทั้งวิทยาเขตวังท่าพระ ตลิ่งชัน และบางรัก ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม เป็นต้นไป

นางอรพินธุ์ คณิงสุเกษม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน กล่าวว่า โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมที่ ผ่านมา เพราะต้องการให้นักเรียนและครูได้พบ กัน แต่ให้เลิกเรียนเร็วขึ้นจากเดิม 15.30 น. เป็น 14.00 น. และจะประเมินสถานการณ์วันต่อวัน